

## พฤติกรรมที่ต้องระวัง

ข้าราชการไทย ทั้งหญิงและชายที่มีพฤติกรรมเป็นชู้หรือมีชู้ มีเมียน้อยหรือมีกิ๊ก ต้องระวังไว้ให้ดี เนื่องจากผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม มีโทษทางวินัยหากนอกใจคู่สมรส โดยคู่สมรสอาจร้องเรียนไปยังต้นสังกัดเพื่อให้สอบสวนได้ และมีโทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก

ยกตัวอย่างกรณีพยาบาลสถานีอนามัย มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับสามีของผู้อื่นจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกัน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน (ที่มา: จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2553)

ข้าราชการครูมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับหญิงอื่นซึ่งมีสามีถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว จนเป็นเหตุให้ครอบครัวของหญิงนั้นแตกแยก กระทำผิดในเรื่องเสพสุราเมเมาแล้วแสดงกิริยาก้าวร้าว ช่มชู้เพื่อนครู ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชู้สาวอย่างร้ายแรง ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ (ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ครูหญิงโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ โดยทั้งสองต่างมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้ไปสมมนาดูด้วยกัน และในช่วงเย็นหลังเลิกงาน ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และเมื่อทั้งคู่ได้เดินทางกลับจากอบรมและแวะเข้าพักโรงแรมมานรุต สามีของครูหญิงคนดังกล่าวได้สะกดรอยตามมา และเคาะประตูเรียก พบทั้งคู่อยู่ด้วยกันในห้อง จากนั้นสามีของครูหญิงได้นำเรื่องเข้าร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ และได้จดทะเบียนหย่ากันที่สุดในที่สุด พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชู้สาวอย่างร้ายแรง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มีมติให้ปลดครูหญิงออกจากราชการ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกรกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น จนทำให้ครอบครัวของผู้นั้นได้รับความเดือดร้อน แตกแยก พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีนี้เป็นการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชู้สาวอย่างร้ายแรง และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่มีมติ ปลดออกจากราชการ

อย่างไรก็ตามไม่ได้จะไล่ออกทุกกรณี แต่ถ้ามีพฤติกรรมที่ดูแล้วเป็นกรณีร้ายแรงก็อาจจะโดนไล่ออกได้ ซึ่งต้องพิจารณาจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป

กันทร กฤตรัชตนันต์  
นิติกร